
 

 

 

COULD ను ఈ  క్రింది సిందర్భాలలో వభడుతారు . 

I. ABILITY IN THE PAST(గతంలో మన సామర్దాయ ాన్ని తెలుపు సందర్భంలో).  

I could meet you yesterday. 

న్నని నేను న్ననుి కలుసుకోగలిగాను. 

I could not meet you yesterday. 

న్నని నేను న్ననుి కలుసుకోలేకపో యాను. 

II. POLITE REQUESTS. 

Could you switch off the TV? 

కోంచెం టీవీ కటటే సాా ర్దా? 

Could you give me a cup of tea? 

నాకు ఒక కపుు టీ ఇసాా ర్దా? 

 

 

 

WOULD   ను Indirect speech లో వాడుతార్ు. 
I. Direct speech:    He said,”I will buy a car”. 

అతను అనాిడు ,”నేను కార్ు క ంటాను” . 
             Indirect speech: He said that he would buy a car. 

             అతను తాను కార్ు క ంటానన్న చెపాుడు.  

II. Polite requests లో వాడుతార్ు. 

1) Would you close the door,please? 

      క ంచెం తలుపు వేసాా ర్దా? 

2) Would you lend me your book for a day? 

        ఒక ర్దోజుకు మీ పుసాకం ఇసాా ర్దా? 

III.  గతంలో అలవాటుగా చేసినపనులకు ( Habitual actions in the past) వాడుతార్ు. 

1) When Mahesh was a student he would study for ten hours a day. 

       మహేష్ విద్ాార్దథిగా ఉనిపుుడు ర్దోజుకు పది్ గంటలు చది్వేవాడు. 

3) My father would tell me stories every night. 

       మా నాని నాకు పరతిర్దాతిర కథలు చెప్పువాడు.  
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IV. Second and third conditional sentences లో వాడుతార్ు. 
1) If I were a bird, I would fly in the sky. 

        నేను పక్షిన్న అయితే ,ఆకాశంలో ఎగుర్ుతాను. 
2) If I were the Prime Minister of India, I would eradicate the corruption. 

        నేను భార్త పరధాన మంతిరన్న అయితే,అవినీతిన్న న్నర్మూలిసాా ను. 
3) If he had a lot of money ,he would help the poor. 

        అతన్న వదయ  ఎకుువ డబ్ుు ఉంటట,అతడు ప్పదలకు సాయం చేసాా డు . 
4) If I had gone to Hyderabad ,I would have seen the Charminar. 

        నేను హ ైదర్దాబ్ాద్ కు వెళి్ల ఉంటె,చార్దథూనార్ ను చూసి ఉండేవాడిన్న . 
 

5) If you had studied well, you would have passed the examination.                                                                 

నీవు బ్ాగా చది్వి ఉంటట నీవు పర్దీక్ష పాస ై ఉండేవాడివి. 
 

 

V. కోర్దథకను/ఇష్ాే న్ని తెలియజేయుటకు వాడుతార్ు.  

1) I would like to come to your house. 

నేను మీ ఇంటికి ర్దావాలనుకుంటునాిను. 

2) I would like to tell you one thing. 

నేను మీకు ఓ విషయం చెపాులనుకుంటునాిను. 

 

SHOULD ను  ఆజఞ ఇవవడాన్నకి,విధిగా చేయాలిిన పన్నకి,అవసర్ం తెలిప్పందుకు వాడుతాం. 

1) You should be here at 10 o’clock every day. 

నువివకుడ ర్దోజూ 10 గంటలకు  ఉండాలి.(ఆజఞ) 

2)  I should stay at office from 10 a.m. – 6 p.m. 

10 నుంచి 6 వర్కు నేను ఆఫీసులో ఉండాలి.(విధిగా చేయాలిిన పన్న) 

3)  I should start now or I will miss the train. 

నేన్నపుుడు బ్యలుదే్ర్దాలి ,లేకుంటట టైెనై్ తపి్ు పో త ంది్ .(అవసర్ం) 
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